
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖๖   

ในศุกร์ที่  ๗   เมษายน   256๖   เวลา  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   9   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดช ู  
3 นายสุพล   สุขแสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางพรเพ็ญ   พึ่งกิจ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  

/-2-… 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบุญชู   คงด ี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
3 นายสมพร   การะเกษ เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก สมพร   การะเกษ  
4 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 สมจิตร   จิวิสา  
5 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
6 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3  ลาป่วย 
7 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
8 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 สุรพล   ศรีจันทร์  
9 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  

10 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
11 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
12 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลน า  
13 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
14 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
15 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14 ปริญญา   ไตรมณี  
16 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  



 
- ๒ - 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
7 นายวิทยา   ศรีเสน ชาวบ้านโคกกลาง  วิทยา    ศรีเสน  
8 นายสุนัย    ศรีสง่า ชาวบ้านโนนยาง  หมู่ 6 สุนัย     ศรีสง่า  
๙ นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ ชาวบ้านแหล่งแป้น หมู่ ๑๐   สัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์  

 

ผู้มาประชุม   1๕ คน 
ผู้ร่วมประชุม    ๙ คน 
รวม   2๔ คน 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00 น.  
 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก  จุด ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว  จงึได้อ่านประกาศอ าเภอค าเข่ือน
แก้ว  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 /2566 
ประจ าปี พ.ศ. 2566   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   ๑.๑  การไปเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่ ๓ ราย  
  นายส าราญ   นาคศรี ที่บ้านโพนแพงเนื่องจากท่านได้ประสบอุบัติเหตุทางถนนของเพ่ือน
  สมาชิกด้วยกัน 
   1.๒ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่ ยส 51009/ว551 ลงวันที่        
  22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จะท าการขุดลอกล าห้วยเขมร 
  ระหว่าง บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ต าบลลุมพุก - บ้านโคกโก่ย หมู่ที่ 9 ต าบลกู่จาน อ าเภอ    
  ค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดก้นกว้าง 15 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือ
  มีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,410 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดยโสธรก าหนด ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง ขุดลอกห้วย 
  โครงการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนหรือประชาคมในพื้นที่ทราบ 
   1.๓ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่ ยส 51009/ว686 ลงวันที่        
  15 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จะท าการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลง
  หินคลุก สายระหว่าง บ้านดอนเขือง หมู่ที่ 8 ต าบลลุมพุก - บ้านชาตะยานนท์ หมู่ที่ 3  
  ต าบลเหล่าไฮ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 985 
  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,940 ตารางเมตร ตามแบบ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรก าหนด ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค าเขื่อนแก้ววิศวกรรม เป็น
  ผู้รับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง โครงการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนหรือประชาคม 
  ในพ้ืนที่ทราบ 

 
/ระเบียบวาระท่ี 2... 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภา อบต.  ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยประชุม 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566  ในวันจันทร์ที่  6  กุมภาพันธ์  ๒๕66  ว่ามีข้อที่ต้อง 
   จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
 

ประธานสภา อบต.      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
-    อนุมัต ิ     .....13............เสียง 

   -    ไมอ่นุมัต ิ  ........-.............เสียง 
   -    งดออกเสียง  ...................เสียง 
   -     ลาประชุม ......๑.............เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
 

ประธานสภาอบต. 5.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (การจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี 2566) 
 

ประธานสภา อบต. ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ
   ท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของ 
   เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี 2566)   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
   ลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ต าแหน่ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
   เพ่ือขออนุมัติในส่วนของการท ากิจการนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดงาน 
   ประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี ๒๕๖๖ ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
    ขออนุญาตในส่วนของการท ากิจกรรมนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี ๒๕๖๖) ดังนี้ 

/ตาม... 



 
-๔- 

                                ตามหนังสือที่ส านักงานเทศบาลค าเขื่อนแก้ว ที่ ยส ๕๒๓๐๘/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๕ 
   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว                 
   ประจ าปี ๒๕๖๖  เทศบาลค าเขื่อนแก้ว ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี พ.ศ.
   ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๖  เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอัน
   ดีงามของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
           โดยจัดให้มี การจุดและปล่อยบั้งไฟขึ้นสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณ
   ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ต าบลลุมพุก (ทางไปบ้านโคกกลาง) ซึ่งสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดู
   แลขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก นั้น                          
    ในการนี้ เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว จึงขอแจ้งว่าจะได้จัดสร้างฐานบั้งไฟแบบ 
   ชั่วคราวและมีการจุดและปล่อยบั้งไฟขึ้นสูงและติดป้ายประชาสัมพันธ์ในวันและสถานที ่
   ดังกล่าวข้างต้นและเมื่อแล้วเสร็จจะด าเนินการรื้อถอน ภายในวันจันทร์ที่  ๘  พฤษภาคม 
   ๒๕๖๖ ทั้งนี้กระผมได้รับการประสานจากเทศบาลค าเขื่อนแก้วว่าในเรื่องของระยะเวลาใน
   การจัดงานดังกล่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันที่จุดตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้-
   แทนราษฎรเป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง จึงต้องเปลี่ยนแปลงวันจุดบั้งไฟใหม่
   แต่ก็ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติในการท ากิจการนอกเขตองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นด้วย  
 

ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรเชิญ 
   ครับถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและให้ความเห็นชอบ
   เพ่ืออนุมัติท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดงานประเพณีบุญบั้ง
   ไฟของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ประจ าปี ๒๕๖๖) 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
 

ประธานสภา อบต.      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
-    อนุมัต ิ     .....13............เสียง 

   -    ไมอ่นุมัต ิ  ........-.............เสียง 
   -    งดออกเสียง  ...................เสียง 
   -     ลาประชุม ......๑.............เสียง  

   5.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือยินยอม เพื่อขออนุญาตก่อสร้างฝายห้วย
   พันหม (ตอนบน) พร้อมขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ห้วยพันหม (ตอนบน) บ้าน
   นาโพธิ์ ต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล   
   ลุมพุกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ) 

ประธานสภา อบต. ด้วยกระผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การพิจารณาให้ 
   ความเห็นชอบหรือยินยอม เพ่ือขออนุญาตก่อสร้างฝายห้วยพันหม (ตอนบน) พร้อมขุด 
   ลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ห้วยพันหม (ตอนบน) บ้านนาโพธิ์ ต าบลกุดกุง  

/อ าเภอ... 



-๕- 

   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผมขอเชิญท่านนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อท่ีประขุม 
 

นายก อบต.                เรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และท่านสมาชิกสภาองค์การ 
              บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  ต าแหน่ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
   เพ่ือขอขออนุมัตเิห็นชอบหรือยินยอมโครงการก่อสร้างฝายหัวยพันหม (ตอนบน) พร้อม 
   ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ห้วยพันหม (ตอนบน)บ้านนาโพธิ์ ต าบลกุดกุง)  
   อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือขอให้ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือยินยอมอนุญาตให้ 
   กระท าการดังกล่าวอยู่ในเขตแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มี 
   เนื้อท่ีประมาณ ๒๔ ไร่ หรือความยาวล าห้วยประมาณ ๒ กิโลเมตร  
 

ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรเชิญ 
   ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและให้ความเห็นชอบ
   พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือยินยอมอนุญาตให้กระท าการดังกล่าว เพื่อให้โครงการที่อยู่ใน
   เขตแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๔ ไร่  
   หรือความยาวล าห้วยประมาณ ๒ กิโลเมตร  
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมว่าการขุดแหล่งน้ าถือว่าเป็นประโยชน์
   ต่อพ่ีน้องประชาชนในการท าการเกษตร และระบายน้ าได้ดีด้วยถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
   ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
 

ประธานสภา อบต.      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
-    อนุมัต ิ     .....13............เสียง 

   -    ไมอ่นุมัต ิ  ........-.............เสียง 
   -    งดออกเสียง  ...................เสียง 
   -     ลาประชุม ......๑.............เสียง  
 

ประธานสภา อบต. 5.๓  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๒ รายการ 
 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การพิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

        /รายการ... 



-๖- 
 

    จ านวน ๒ รายการ  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียด
 ต่อที่ประชุม 

 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ   กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว   ต าแหน่ง 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้เสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน
 งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๒ โครงการ 

  ดังนี้ 
  รายการที่ ๑   
   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคาร 
  โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๒,๙๖๔.๔๐ 
  บาท โอนลด ๓๔,๘๐๐ บาท 
   * เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
   โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ- 
  ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มบาดาล ขนาด ๑.๕ 
  นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๓๔,๘๐๐ บาท 
   * เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบ 
  ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหาย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นราย 
  จ่ายใหม่ 
 

  รายการที่ ๒ 
     โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคาร 
  โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๖๘,๑๖๔.๔๐ 
  บาท โอนลด ๕๑,๐๐๐ บาท 
   * เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ควรชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
   โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ- 
  ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มบาดาล ขนาด ๒ นื้ว 

 จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท 
   * เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบ 
  ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหาย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นราย 
  จ่ายใหม่ 
  ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
  โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ 
  ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

/ประธานสภา... 



-๗- 
 

ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรเชิญ
   ครับ 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและท่าน 
            สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายนิพล   ยาวะโนภาส  สมาชิกสภาอบต.หมู่ 
   ที๒่ ผมขอสอบถามรายการราคาปั๊มบาดาล ขนาด ๑.๕ นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ 
   ๓๔,๔๐๐ บาท ถ้าคิดเป็นเครื่องจะเป็นราคา ๑๗,๔๐๐.-บาท ส่วนราคาปั๊มบาดาล ขนาด ๒  
   นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๕๑,๐๐0 บาท คิดเป็นเครื่องจะเป็นราคา 25,500 บาท  
   อยากให้พิจารณาว่าราคามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และเป็นราคาที่อ้างอิงจากอะไร 
   ขอบคุณครับ 
 

นายก อบต.  จากราคาท่ีน าเสนอในที่ประชุมจะเป็นราคาที่เทียบมาจากการสืบราคาตามท้องตลาดและ
   มีการจัดซื้อย้อนหลังสองปี ซึ่งอยู่ที่ราคาเดิมเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ประธานสภา อบต. เชิญนายวีรภัทร   หลักด่าน หวัหน้าส านักปลัด ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและท่าน 
            สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับราคาของปั๊มบาดาล ขนาด ๑.๕ นิ้ว และขนาด 
   ๒ นิ้ว ส าหรับหลักการในการจัดหาครุภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น ได้ด าเนินการสืบราคาตาม 
   ท้องตลาดและมีการจัดซื้อย้อนหลัง ๒ ปี ซ่ึงด าเนนิการตามระเบียบวา่ด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

ประธานสภา อบต. เชิญท่านพันธ์ทอง  พวงศรี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและท่าน 
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่๖ 
   ผมว่าการจัดซื้อ เครื่องปั๊มบาดาลส ารองไว้ในยามที่ปั๊มบาดาลช ารุด ใช้การไม่ได้เป็นการ 
   เตรียมพร้อมที่ดีในการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันท่วงทีครับ 
    

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
   ในการจัดหาเป็นรายการไป ดังนี้ 
 

  รายการที่ ๑   
   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคาร 
  โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๒,๙๖๔.๔๐ 
  บาท โอนลด ๓๔,๘๐๐ บาท 
   โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ- 
  ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มบาดาล ขนาด ๑.๕ 
  นิ้ว จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๓๔,๘๐๐ บาท 

/ที่ประชุม... 



-๘- 
 

ประธานสภา อบต.      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
-    อนุมัต ิ     .....12............เสียง 

   -    ไมเ่ห็นชอบ........1.............เสียง 
   -    งดออกเสียง ....๐..............เสียง 
   -     ลาประชุม ......๑..............เสียง  
 

  รายการที่ ๒ 
     โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคาร 
  โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๖๘,๑๖๔.๔๐ 
  บาท โอนลด ๕๑,๐๐๐ บาท           
   โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบ- 
  ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มบาดาล ขนาด ๒ นิ้ว 

 จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
 

ประธานสภา อบต.      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
-    เห็นชอบ      .....12............เสียง 

   -    ไมเ่ห็นชอบ   ........1.............เสียง 
   -    งดออกเสียง  .........0............เสียง 
   -     ลาประชุม ...........๑..............เสียง  
 

ประธานสภา อบต. 5.4 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การพิจารณาให้ 
   ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และ
   แก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจ าปี พ.ศ. 2566 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 

นายกอบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ   กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว   ต าแหน่ง 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้เสนอเรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ 3) 
   ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้แนบรายการให้ท่านไปศึกษาดูล่วงหน้าขอให้ 
   ท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดว่ามีความถูกต้องหรือ 
   เปล่า  
 

ประธานสภา อบต. สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรเชิญ 
   ครับ 

/สมาชิกสภา อบต... 



-๙- 
   

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและท่าน 
   สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่๒ 
   ขอน าเรียนว่า ถนนที่บรรจุร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สายทางเข้าหมู่บ้านบิ๊กซีนั้นเป็นหลุมเป็น
   บ่อ เวลาฝนตกน้ าท่วมขัง ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากในการแก้ไขปัญหาเกรงว่าองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุกจะไม่มีงบประมาณเพียงพอครับ 
 

นายกอบต.ลุมพุก ในส่วนของการด าเนินการจริง จะมีกองช่างไปส ารวจอย่างละเอียดอีกครั้งครับ 
  

ประธานสภา อบต. เชิญนายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายวีรวัฒน์  สายยศ ขอชี้แจงเพ่ิมเติม 
  ว่าถนนสายดังกล่าว น่าจะใช้งบประมาณมากเพราะพ้ืนถนนต่ ามากและแคบถ้าท าถนน 
  คสล. จะใช้งบประมาณสูงเพราะจะมีค่าลื้อถอนหนักซ่ึงความยาวของถนนก็จะได้สั้นลง 
    

ประธานสภา อบต. ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงไป
   แล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
 

ประธานสภาอบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้งว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
 

ประธานสภา อบต.      เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
-    อนุมัต ิ     .....1๓............เสียง 

   -    ไมอ่นุมัต ิ  ........-.............เสียง 
   -    งดออกเสียง  ...๐..............เสียง 
   -     ลาประชุม ......๑..............เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภาอบต. ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งในที่ประชุมในวาระอ่ืนๆ เชิญครับ 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องของการทิ้งขยะในที่สาธารณประโยชน์ บริเวณดอนผิผ่วน อยากให้มีการเขียนป้าย 
   เตือนเป็นไปได้อยากให้มีการก าหนดค่าปรับด้วยครับ 
 

นายก อบต.   ทางขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก มีแนวทางการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งเตือน
   ให้พ่ีน้องประชาชนทิ้งขยะให้ถูกท่ี ผมคิดว่าจะท าเป็นภาพรวมทั้งต าบลน่าจะดีครับ 
   และขอเพ่ิมเติม ๒ เรื่อง เรื่องแรก เรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพราะจะเข้าฤดูร้อนแล้ว  
   เรื่องท่ีสอง เรื่องการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมที่วัดบูรพารามซึ่งตรงกับวันพระในวันพุธที่ ๑๙ 
   เมษายน  ๒๕๖๖ ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพในคืนนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ 
 

ประธานสภา อบต. ส าหรับผมก็อยากจะขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในต าบล 
   เราที่จัดขึ้นทุกกิจกรรม อยากให้เล็งเห็นความส าคัญเพราะเราอยู่กันอย่างพ่ีน้อง  

/ที่ประชุม... 



-๑๐- 
 

ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้สอบถาม
อีกผมจะขอปิดการประชุม 

 

ประธานสภา อบต. กล่าวเลิกประชุม    เวลา   12.00  น. 
   

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
 
    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
 
    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
 
    (ลงชื่อ)       ส าราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
               ( นายส าราญ   นาคศรี ) 
     
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่  ๖ กุมภาพันธ์  256๖   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /๒๕๖๖ เมื่อ 
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน   ๒56๖ 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 


